

แผนการขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกสู่เมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports tourism	<p>๑. ที่มา/เหตุผล</p> <p>กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก โดยมีจังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง ๑ และในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าและบริการสี่แยกอินโดจีน ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างสรรค์การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศน์และประวัติศาสตร์ จึงเห็นควรส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ให้เกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports tourism อาทิเช่น วิ่งมาราธอน วิ่งเทรล วิ่งผจญภัย ปั่นจักรยาน ล่องแก่ง ปีนผา เป็นต้น นำมาเป็นกระแสนำควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการนำเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมทำกิจกรรมการท่องเที่ยวจากการสัมผัส วัฒนธรรมนิยมประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ชุมชนชาติและวิถีชีวิตตามเส้นทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดรวมถึงการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาสามารถผลักดันให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว กลุ่มผู้ที่สนใจในกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นหนึ่งในกลวิธีหรือมาตรการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเมืองด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด ในภาพรวมเพิ่มขึ้น</p>	หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		<p>๒. แนวทางการพัฒนา/ข้อเสนอการพัฒนา จากนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ศักยภาพของจังหวัด แนวโน้มการท่องเที่ยวของจังหวัด จึงนำมากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยการจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports tourism ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>๓. ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ๑) ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนน” ๒) ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running)” ๓) คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานร่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (ฉบับที่ ๔)</p> <p>๔. แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (ถ้ามี) ๑) ปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน เยือนถิ่นสองแคว งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒) อินโดจีน รันนิ่ง ซีรีส์ (INDOCHINA RUNNING SERIES) จ.พิษณุโลก งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๓) กิจกรรมพิษณุโลกมาราธอนงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๔) กิจกรรมร่องกล้าเทรล (Rong Kla Trail Running) งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๕) กิจกรรมเมืองสองแควแอดเวนเจอร์ “ดินแดนผจญภัย” งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๖) กิจกรรม Specail Forces Run งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๗) กิจกรรมวิ่งป่าฝ่าเขื่อน งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		<p>๕. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ</p> <p>๑) ปัญหาและอุปสรรคในการประสานงานการจัดกิจกรรมต้องใช้การประสานหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมาก เช่น อุทยาน ตำรวจ อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขจังหวัด มูลนิธิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งต้องวางแผนขั้นตอนการดำเนินโครงการให้ชัดเจน</p> <p>๒) ความพร้อมของพื้นที่หรือชุมชน เนื่องจากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม แต่บุคลากรในพื้นที่ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมเช่น การวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) ยังมีน้อย</p> <p>๓) การจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running) มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูง เนื่องจากลักษณะการจัดกิจกรรมเป็นเส้นทางธรรมชาติ หรือในพื้นที่ป่า บางกิจกรรมเป็นภูเขา ซึ่งต้องมีการควบคุมโดยเจ้าหน้าที่และต้องจัดเตรียมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยจำนวนมาก ซึ่งต่างจากการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนบนท้องถนน</p> <p>๔) เนื่องด้วยการจัดกิจกรรมหากเจ้าของโครงการ ไม่ใช่เจ้าของพื้นที่และไม่ได้อยู่ในชุมชนนั้น จะต้องใช้หลักการขอความร่วมมือ และการประสานงานในการทำงาน ซึ่งอาจทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือ และรวมถึงความท้าทายที่จะต้องหาผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้</p> <p>๕) การจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งอาจมีเส้นทางกิจกรรมบนท้องถนนเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัย เพราะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น จึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันการทำให้จังหวัดเสียชื่อเสียง</p> <p>๖) การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ ต้องใช้ระเบียบอย่างรัดกุม เนื่องจากการจัดกิจกรรมหรืองานอีเวนต์ระเบียบพัสดุยังไม่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน ต้องใช้ดุลพินิจบนหลักเหตุผล และบางกรณีที่ไม่มีระเบียบกำหนดต้องเข้าไปขอรับคำปรึกษาจากสำนักงานตรวจสอบภายใน และสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน</p> <p>๗) การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา ควรวางแผนการจัดกิจกรรมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และควรจัดให้มีการประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เนื่องจากปัจจุบันการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยเฉพาะการจัดในรูปแบบวิ่ง และการแข่งขันปั่นจักรยานในประเทศ มีจำนวนรายการแข่งขันเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีระยะเวลาประชาสัมพันธ์การจัดงานต้องวางโปรแกรมลงในปฏิทินการจัดงานในระดับประเทศ ซึ่งหากมีความประสงค์ที่จะจัดงานหรือกิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่องทุกปี ต้องพัฒนาให้การจัดงานมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และเป็นสากลมากขึ้น ต้องผลักดันให้สามารถบรรจุลงปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อให้นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ บริษัทนำเที่ยว นำไปใช้ในการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไป</p>	

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		<p>๘) ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการใช้กิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมหลัก หรือกระแสนำควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน อาทิเช่น การจ้างแรงงาน ร้านค้า อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงให้ชุมชนนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายภายในงาน หรือการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวในชุมชนทั้งก่อนและหลังจัดกิจกรรม</p> <p>๙) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจะต้องให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ที่ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน เข้าถึงง่าย มีความน่าสนใจ หลากหลายของกิจกรรม ส่วนผู้ประกอบการและร้านค้าก็ได้ลูกค้าสามารถมีรายได้จากการเข้ามาท่องเที่ยวของผู้ร่วมกิจกรรม</p> <p>๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>๑) เกิดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>๒) มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๓) มีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกเพิ่มมากขึ้นและต้องมีแอดมิน หรือผู้ดูแลระบบ คอยอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน คอยตอบคำถามอย่างรวดเร็วที่สำคัญควรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม และเพิ่มช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลไปสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้ด้วย</p> <p>๑๐) สร้างจุดร่วมประสานผลประโยชน์ด้วยกันระหว่างผู้จัดกิจกรรมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของที่ระลึก ของฝาก ร้านค้าชุมชน สินค้าชุมชน OTOP เป็นต้น โดยทางผู้ประกอบการอาจจะมีโปรแกรมชิ้นส่วนลดพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมได้ประโยชน์จากการนำเสนอความ</p>	

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒.	โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก	<p>๑. ที่มา/เหตุผล</p> <p>กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก โดยมีจังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง ๑ และในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าและบริการสีเขียวอินโดจีน ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างสรรค์การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศน์และประวัติศาสตร์ จึงเห็นควรส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ให้เกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports tourism อาทิเช่น วิ่งมาราธอน วิ่งเทรล วิ่งผจญภัย ปั่นจักรยาน ล่องแก่ง ปีนผา เป็นต้น นำมาเป็นกระแสนำควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการนำเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมทำกิจกรรมการท่องเที่ยวจากการสัมผัส ชนบทธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ชมธรรมชาติ และวิถีชีวิตตามเส้นทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดรวมถึงการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพิษณุโลก ดังนั้น การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา ระดับประเทศและระดับนานาชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กระตุ้นให้นักกีฬา และนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่จัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มครอบครัว เยาวชน และผู้ที่รักสุขภาพ</p> <p>กิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศและระดับนานาชาติจะสามารถผลักดันให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว กลุ่มผู้ที่สนใจในกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นหนึ่งในกลวิธีหรือมาตรการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเมืองด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด ในภาพรวมเพิ่มขึ้น</p>	หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		<p>๒. แนวทางการพัฒนา/ข้อเสนอการพัฒนา จากนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ศักยภาพของจังหวัด แนวโน้มการท่องเที่ยวของจังหวัดจึงนำมากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดด้วยการจัดทำโครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>๓. ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ๑) คู่มือการปฏิบัติตามมาตราการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (ฉบับที่ ๔)</p> <p>๔. แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (ถ้ามี) ๑) การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒) การจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๕. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ๑) ปัญหาและอุปสรรคในการประสานงานการจัดกิจกรรมต้องใช้การประสานหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมาก ซึ่งต้องวางแผนขั้นตอนการดำเนินโครงการให้ชัดเจน ๒) เนื่องด้วยการจัดกิจกรรมหากเจ้าของโครงการ ไม่ใช่เจ้าของพื้นที่และไม่ได้อยู่ในชุมชนนั้น จะต้องใช้หลักการขอความร่วมมือ และการประสานงานในการทำงาน ซึ่งอาจทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือ ๓) การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ ต้องใช้ระเบียบอย่างรัดกุม เนื่องจากการจัดกิจกรรมหรืองานอีเวนต์ ระเบียบพัสดุยังไม่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน ต้องใช้ดุลพินิจบนหลักเหตุผล และบางกรณีที่ไม่มีระเบียบกำหนดต้องเข้าไปขอรับคำปรึกษาจากสำนักงานตรวจสอบภายใน และสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน</p>	

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		<p>๔) ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการใช้กิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมหลัก หรือกระแสนำควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน อาทิเช่น การจ้างแรงงาน ร้านค้า อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงให้ชุมชนนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายภายในงาน หรือการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวในชุมชนตั้งก่อน และหลังจัดกิจกรรม</p> <p>๕) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจะต้องให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ที่ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน เข้าถึงง่าย มีความน่าสนใจ และต้องมีแอดมิน หรือผู้ดูแลระบบ คอยอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน คอยตอบคำถามอย่างรวดเร็วที่สำคัญควรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม และเพิ่มช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลไปสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้ด้วย</p> <p>๖) สร้างจุดร่วมประสานผลประโยชน์ด้วยกันระหว่างผู้จัดกิจกรรมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ เช่น โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ของที่ระลึก ของฝาก ร้านค้าชุมชน สินค้าชุมชน OTOP เป็นต้น โดยทางผู้ประกอบการอาจจะมิโปรโมชันส่วนลดพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมได้ประโยชน์จากการนำเสนอความหลากหลายของกิจกรรม ส่วนผู้ประกอบการและร้านค้าก็ได้ลูกค้าสามารถมีรายได้จากการเข้ามาท่องเที่ยวของผู้ร่วมกิจกรรม</p> <p>๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>๑) เกิดการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่สามารถดำเนินการไปด้วยความร่วมมือจากภาคีต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การดำเนินงานภายในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒) เกิดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>๓) มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๔) มีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกเพิ่มมากขึ้น</p>	

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓.	<p>โครงการสร้างเสริมสุขภาพระหว่างหน่วยงาน</p>	<p>๑. ที่มา/เหตุผล</p> <p>ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม ทำให้หลายคนไม่ใส่ใจสุขภาพจึงมองข้ามการออกกำลังกาย หลายคนอ้างไม่มีเวลา บางคนเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงอริยาบทในชีวิตประจำวันเป็นการออกกำลังกาย อย่างหนึ่ง จึงเป็นเหตุให้ประชาชนมีสุขภาพอ่อนแอลง และอาจประสบปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน โรคมะเร็ง ความเครียด ฯลฯ ปัจจุบันการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงานราชการ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ หน่วยงานในพื้นที่เพื่อเป็นพลัง สำคัญในการก่อให้เกิดการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หลายหน่วยงานจึงได้เล็งเห็นความสำคัญใน ปัญหานี้ จึงมักมีการรณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงาน หน่วยงานราชการอื่น ๆ และประชาชนในพื้นที่ที่มีการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งช่วยให้ร่างกายมีสภาพแข็งแรง ผ่อนคลายความเครียด เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานและ ประชาชนในพื้นที่ โครงการสร้างเสริมสุขภาพระหว่างหน่วยงาน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ให้มีประสิทธิภาพ ต่อองค์กรรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสามัคคี สัมพันธภาพของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน ราชการอื่น ๆ ในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสร้างภูมิคุ้มกันโรคซึ่งเป็นการลดอัตราการเจ็บป่วย รวมทั้งก่อให้เกิด ความรักความสามัคคีของหน่วยงานขององค์กรและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ต่อไป</p> <p>๒. แนวทางการพัฒนา/ข้อเสนอการพัฒนา</p> <p>จากนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ศักยภาพของจังหวัด แนวโน้มการท่องเที่ยวของจังหวัดจึงนำมากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดด้วยการจัดทำโครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก</p>	<p>หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก</p>

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		<p>๓. ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)</p> <p>๑) คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (ฉบับที่ ๔)</p> <p>๔. แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (ถ้ามี)</p> <p>กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสากล จัดการแข่งขัน ประมาณช่วงเดือน ธันวาคม งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๕. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ</p> <p>-</p> <p>๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>๑) บุคลากรองค์กรของหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรม มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง</p> <p>๒) เกิดความสมัคสมานสามัคคีระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อันจะนำไปสู่การทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น</p> <p>๓) บุคลากรองค์กรของหน่วยงานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์</p> <p>๔) ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รู้จักการ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย</p>	

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓.	โครงการส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ	<p>๑. ที่มา/เหตุผล</p> <p>ผลสำรวจการมีกิจกรรมทางกายระดับประเทศของประเทศไทย ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สสส. และกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตลอดระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมาอัตราการมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๖ โดยกลุ่มเด็กมีอัตราการมีกิจกรรมทางกายลดลง ขณะที่กลุ่มอื่นมีอัตราการมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอไม่แตกต่างกับประชากรเขตเมืองมากนัก (ร้อยละ ๗๒.๖ และ ๗๑.๐ ตามลำดับ) สำหรับอุปสรรคของการมีกิจกรรมทางกายของคนไทยนั้นสาเหตุสำคัญมาจากการมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Behaviour) ที่เพิ่มขึ้น คนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันถึง ๑๓.๒๕ ชั่วโมง โดยพฤติกรรมเนือยนิ่ง ๔ อันดับแรกของคนไทยที่ทำติดต่อกันนานกว่า ๑ ชั่วโมงต่อครั้ง คือ นั่ง/นอนดูโทรทัศน์ (ร้อยละ ๕๐.๐) นั่งคุย/นั่งประชุม (ร้อยละ ๒๘.๔) นั่งทำงาน/นั่งเรียน (ร้อยละ ๒๗.๐) และนั่งเล่นเกม โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ร้อยละ ๒๐.๑) เมื่อศึกษาในรายละเอียดพบว่า กลุ่มเด็กและกลุ่มวัยรุ่นมีพฤติกรรมอยู่หน้าจอ (Screen time) ในการนั่งดูโทรทัศน์ ใช้คอมพิวเตอร์ เข้าร้านเกม รวมถึงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกภาพประเภทต่างๆ มากกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะแล้วใช้เวลาอยู่หน้าจอมากกว่า ๑ ชั่วโมงต่อวันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสัดส่วนผู้ที่มีภาวะอ้วนและอ้วนลงพุงจากร้อยละ ๒๘.๗ จากปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการจัดทำ องค์การอนามัยโลกให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายว่า นอกจากการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันแล้วจะต้องดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพื้นที่เพื่อกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ผู้คนได้มีกิจกรรมทางกายเป็นวิถีชีวิต ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายจึงนับว่าสำคัญยิ่ง จนทำให้เกิดเป็นแนวทางจาก องค์การอนามัยโลกภายใต้ชื่อว่า เมืองน่าอยู่คือเมืองที่กระฉับกระเฉง (Healthy city is an active city) ซึ่งเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีด้วยนโยบายเพื่อการยกระดับการมีกิจกรรมทางกาย การพัฒนาพื้นที่กายภาพ รวมไปถึงระบบการขนส่งที่เกื้อหนุนการเคลื่อนไหวร่างกาย (Active transport) อาทิ การเดิน การขี่จักรยาน และการเชื่อมต่อบริการขนส่งสาธารณะ สิ่งเหล่านี้ นอกจากจะทำให้เกิดการประหยัดงบประมาณด้านบริการสุขภาพของเมืองแล้ว ยังส่งผลให้เกิดพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวที่น่าดึงดูดมากขึ้น สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ลดความแปลกแยกทางสังคม เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง และการขยายตัวของเครือข่ายชุมชน</p>	หน่วยงานเจ้าภาพ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		<p>๒. แนวทางการพัฒนา/ข้อเสนอการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยการเล่นกีฬาให้ครอบคลุมทุกระดับ ทุกวัย และทุกอำเภอ</p> <p>๓. ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)</p> <p>๑) คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (ฉบับที่ ๔)</p> <p>๒) นโยบาย ส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น โดยการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬามาใช้พัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติ ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา ด้านการส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา และด้านพัฒนาบุคลากรการกีฬาและนันทนาการ</p> <p>๔. แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (ถ้ามี)</p> <ul style="list-style-type: none">- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างอำเภอ- กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างอำเภอ- กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลมวลชนในแต่ละอำเภอ ๙ อำเภอ- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาคนพิการ การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ- กิจกรรมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านสมรรถภาพทางกาย- กิจกรรมส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ๙ อำเภอ <p style="text-align: center;">งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		<p>๕. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ</p> <p>-</p> <p>๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>๑) เยาวชน ประชาชน ทุกชนชั้น และทุกกลุ่ม มีส่วนร่วม ในทุกพื้นที่ ก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ และการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>๒) เยาวชน ประชาชน ทุกชนชั้น และทุกกลุ่ม ภายในจังหวัดพิษณุโลก มีความสมัครสมานสามัคคี มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันยิ่งขึ้น</p> <p>๓) เกิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน ทำให้ ประชาชน เยาวชนทุกพื้นที่ ทุกกลุ่ม ได้มีกิจกรรมทางกายเป็นวิถีชีวิต โดยใช้การเล่นกีฬาเป็นสื่อ</p> <p>๔) ประชาชน เยาวชนทุกพื้นที่ ทุกกลุ่ม มีการออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทำให้ประชาชนให้ความสนใจด้านการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เพิ่มขึ้น</p>	

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔.	โครงการถิ่นฐานตาลตาลโตนด ของดีวัดโบสถ์และเทศกาลอาหาร ประจำปี ๒๕๖๔	<p>๑. ที่มา/เหตุผล</p> <p>ด้วยอำเภอบัวโบสถ์ ได้ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนริเริ่มให้มีการดำเนินการจัดงาน “วันน้ำตาล มหกรรมอาหารของดีวัดโบสถ์” ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และในการจัดงานปี ๒๕๖๓ ได้ใช้ชื่อ “ถิ่นฐานตาลโตนด ของดีวัดโบสถ์ และเทศกาลอาหาร” เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของอำเภอบัวโบสถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขาย สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้ภาคประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้า ในเขตพื้นที่และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ของดีในเขตพื้นที่อำเภอบัวโบสถ์ ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าจากหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตามที่รัฐบาลและจังหวัดพิษณุโลกมุ่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และความกินดีอยู่ดีของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ประกอบกับท้องที่ของอำเภอบัวโบสถ์มีผลิตผลจากต้นตาลเป็นจำนวนมากการส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐานทำให้สามารถแข่งขันกับตลาดสากลได้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของอำเภอบัวโบสถ์ รวมถึงส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้อำเภอบัวโบสถ์จะเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>๒. แนวทางการพัฒนา/ข้อเสนอการพัฒนา</p> <p>๑) เพื่อเผยแพร่ของดีในเขตพื้นที่ของอำเภอบัวโบสถ์ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าจากหนึ่ง ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปต่างๆ ของกลุ่มแม่บ้านและเกษตรกรทั่วไปให้ เป็นที่นิยมและรู้จักแพร่หลายของผู้บริโภค วัฒนธรรมประเพณีของอำเภอบัวโบสถ์</p> <p>๒) เพื่อส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลสามารถแข่งขันในตลาด ได้จะทำให้ผู้ผลิตมีฐานะมั่นคงและยึดเป็นอาชีพได้</p>	หน่วยงานเจ้าภาพ : ที่ว่าการอำเภอบัวโบสถ์

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		<p>๓) เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ เศรษฐกิจชุมชน</p> <p>๔) เพื่อส่งเสริมการขาย สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้ภาคประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้า ในเขตพื้นที่ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีในเขตพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าจากหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตามที่รัฐบาลและจังหวัดพิษณุโลกมุ่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ และความกินดีอยู่ดีของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ประกอบกับท้องที่ของอำเภอวัดโบสถ์มีผลิตผลจากต้นตาลเป็นจำนวนมาก การส่งเสริมการพัฒนาารูปแบบการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐานทำให้สามารถแข่งขันกับตลาดสากลได้</p> <p>๓. ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)</p> <p>-</p> <p>๔. แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (ถ้ามี)</p> <p><u>กิจกรรม :</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กิจกรรมที่ ๑ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง- กิจกรรมที่ ๒ การประกวดกิจกรรมส้มตำลีลา- กิจกรรมที่ ๓ การแข่งขันกีฬาสตรีทบอล- กิจกรรมที่ ๔ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ชาย-หญิง- กิจกรรมที่ ๕ การประกวดผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตกรรม- กิจกรรมที่ ๖ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน <p><u>งบประมาณ :</u> ๖๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ระยะเวลา :</u> กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p><u>สถานที่ :</u> บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์</p>	

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		<p>๕. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ</p> <p>-</p> <p>๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>๑) สร้างโอกาสให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ</p> <p>๒) เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รู้จักเคารพ กฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย ห่างไกลยาเสพติด โดยใช้กีฬาและนันทนาการเป็นเครื่องมือในการสร้างจิตสำนึก</p> <p>๓) เกษตรกรมีอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ</p> <p>๔) ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นที่แพร่หลายไปสู่ผู้บริโภคมากขึ้น</p> <p>๕) เป็นการช่วยเหลือประชาชนในด้านส่งเสริมการตลาด</p> <p>๖) เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลและจังหวัดพิษณุโลก</p>	

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๕.	โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลท้อแท้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	<p>๑.ที่มา/เหตุผล</p> <p>เดิมคนตำบลท้อแท้ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยตามลำน้ำแควน้อย ก็น่าจะมีการสร้างบ้านเรือน วัดวาอาราม ในพื้นที่แห่งนี้ได้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาซึ่งดูได้จากการสร้างวัดที่อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยรอบ ๆ พื้นที่อำเภอวัดโบสถ์เป็นจำนวนมาก มีต้นตาลโตนดที่ขึ้นเรียงรายอยู่แถบลำน้ำแควน้อย และตามทุ่งนามากมามีภูมิประเทศอันเหมาะสม ชุมชนดั้งเดิมนิยมตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยและทำมาหากินโดยอาศัยแม่น้ำเป็นหลักจึงถือได้ว่า แม่น้ำนั้นเปรียบเสมือนหัวใจของชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำในการอุปโภค บริโภค การสัญจรต่างๆ การทำการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำแควน้อย วิถีชีวิตมีความผูกพันอยู่กับแม่น้ำซึ่งสั่งสมมาเป็นเวลาช้านานจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ โดยเฉพาะประเพณีการแข่งขันเรือยาวมักจัดในช่วงวันสำคัญและเทศกาล ทางศาสนา เช่น วันออกพรรษา งานบุญกระถิน ๆ เป็นต้น ซึ่งตำบลท้อแท้ ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่ติดกับแม่น้ำแควน้อยและประชาชนโดยส่วนใหญ่นิยมการแข่งขันเรือยาวโดยเฉพาะการจัดแข่งขันระหว่างชุมชนในละแวกเดียวกันหรือวัดใกล้เคียงกันซึ่งปัจจุบันถือว่าประเพณีลักษณะเช่นนี้นั้นนับวันย่อมเลือนหายไปจึงเป็นการควรอย่างยิ่งที่ควรอนุรักษ์ประเพณีที่ดั่งามนี้ให้อยู่คู่กับวิถีชุมชนสืบต่อไป</p> <p>ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตามกฎหมายจัดตั้ง อบต. และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และการส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้พระราชทานโครงการเขื่อนแคว</p>	หน่วยงานเจ้าภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้, วัดทองแท้, สภาวัฒนธรรมอำเภอวัดโบสถ์, ชมรมเรือยาวตำบลท้อแท้

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		<p>น้อยบำรุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่างท้องที่ประสบปัญหาอุทกภัย รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกทั่วไปช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ตลอดจนสำหรับการอุปโภคบริโภค ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ ร่วมกับวัดทองแท้ สภาวัฒนธรรมอำเภอวัดโบสถ์ ชมรมเรือยาวตำบลท้อแท้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและชาวบ้านตำบลท้อแท้ ได้ร่วมกันจัดโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลท้อแท้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) เรือยาวใหญ่ ประเภท ๕๕ ฝีพาย เรือโบราณ (๒) เรือยาวเล็ก ประเภท ๓๐ ฝีพาย (๓) เรือจิ๋วประเภท ๑๒ ฝีพาย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงพระราชทานโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก และเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริม สืบทอด รักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น สร้างความสามัคคีของคนในท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนสนใจและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันเรือยาว สู่สากล ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นและให้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งด้วย</p> <p>๒. แนวทางการพัฒนา/ข้อเสนอการพัฒนา</p> <p>๑) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาว อันเป็นประเพณีพื้นบ้านที่ดั้งเดิมของไทย</p> <p>๒) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาวและแหล่งท่องเที่ยวของตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย</p> <p>๓) กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของตำบลท้อแท้</p> <p>๔) เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด</p> <p>๕) เพื่อใช้กีฬาเป็นเครื่องในการการสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปรู้จักเคารพ กฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย ห่างไกลยาเสพติด</p>	

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		<p>๓. ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)</p> <p>-</p> <p>๔. แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (ถ้ามี)</p> <p><u>กิจกรรม :</u></p> <ul style="list-style-type: none">- กิจกรรมที่ ๑ การแข่งขันเรือยาวใหญ่ ประเภท ๕๕ ฝีพาย เรือโบราณ- กิจกรรมที่ ๒ การแข่งขันเรือยาวเล็ก ประเภท ๓๐ ฝีพาย- กิจกรรมที่ ๓ การแข่งขันเรือจิวประเภท ๑๒ ฝีพาย <p><u>งบประมาณ :</u> ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ระยะเวลา :</u> กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๔</p> <p><u>สถานที่ :</u> ลำน้ำแควน้อยหน้าวัดทองแท้ หมู่ที่ ๑ ตำบลท้อแท้ อำเภอ วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก</p> <p>๕. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ</p> <p>-</p> <p>๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <ol style="list-style-type: none">๑) ประเพณีการแข่งขันเรือยาว อันเป็นประเพณีพื้นบ้านที่ดิงามของไทยได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป๒) เป็นการประชาสัมพันธ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาวและแหล่งท่องเที่ยวของตำบลท้อแท้ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก๓) ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ใกล้เคียง ใช้เป็นกิจกรรมนันทนาการ สร้างความรักภายในครอบครัว สร้างความรู้รัก สามาน สามัคคี๔) เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด๕) เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปรู้จักเคารพ กฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย ห่างไกล ยาเสพติด โดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างจิตสำนึก	

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๖.	โครงการสานใจสื่อรัก@เนินมะปรางดินแดนค้ำคาว	<p>๑.ที่มา/เหตุผล</p> <p>อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถือได้ว่าเป็น "กุ้ยหลิน เมืองไทย" เนื่องจากมีภูเขาหินปูนสวยงาม และมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ปีนเขากังหันลม ซึ่งเป็นเขาที่ยอดหินปูนสูง ๓,๒๘๐.๔๘ ฟุต และมีลักษณะเป็นแท่งปูนยื่นขึ้นไปบนอากาศ สวยงามเพื่อให้นักท่องเที่ยวแนวผจญภัยแอดเวนเจอร์ ปีนเขาหินปูนไปชมวิวด้านบนของยอดเขาที่สวยงาม เดิมทีในหมู่บ้านจะมีอาชีพเสริมด้วยการเป็นนายพรานหาของป่าที่เขากังหันลมเป็นประจำ ซึ่งเป็นเขาที่อยู่หลังหมู่บ้าน และมีความชำนาญในการปีนเขา จึงได้เกิดความคิดรวมกลุ่มกัน เพื่อนำนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบผจญภัยและชอบปีนเขา ขึ้นไปชมทิวทัศน์ด้านบนยอดเขาหินปูนเพื่อเป็นการเสริมรายได้ ไม่ต้องไปหาของป่ามาขาย ประกอบกับในแต่ละปีชาวบ้านก็ต้องขึ้นมาปีนกังหันลมทุกๆ ปี ในช่วงฤดูหนาวที่บนยอดเขา จึงได้เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคม พบว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ติดต่อต้องการมาปีนเขาที่เขาหินปูนกังหันลมกันอย่างต่อเนื่อง บางคนปีนแล้วก็อยากกลับมาปีนอีก เนื่องจากประทับใจเพราะปีนไม่ยากมากนัก การเดินทางก็ต้องฝ่าป่าที่ต้นเขาประมาณ ๕๐๐ เมตร จากปีนเขาหินปูน ซึ่งหินแต่ละก้อนมีความแข็งแรงมากบางช่วงมีความสูงชันก็ต้องปีนแบบมีเชือก บางช่วงต้องเลาะโขดหิน เรียกได้ว่าครบทุกรสชาติของการเดินป่าปีนเขา สำหรับการปีนเขาหินปูนกังหันลมถ้าช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิอยู่ที่ ๑๗-๑๘ องศาในช่วงเช้า หากปีนเขาแต่เช้าก็จะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นสวยงาม นอกจากนี้เทือกเขาหินปูนที่สวยงามอย่างมากแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ ผงค้ำคาวหน้ายักษ์เล็กจุกปุม หรือชื่อวิทยาศาสตร์คือ <i>Hipposideros halophyllus</i> วงศ์ HIPPOSIDERIDAE นับล้านตัว ที่จะบินออกจากถ้ำบ้านมุง บริเวณวัดบ้านมุง ไปหาอาหารทุกเย็นในช่วงเวลาประมาณ ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.มองเห็นเป็นทิวแถวยาวเหยียดหลายกิโลเมตร ซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยาก ทั้งนี้ ถ้ำต่างๆ ในเขต อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ที่มีค้ำคาวอาศัยอยู่และบินออกจากถ้ำเป็นประจำทุกเย็นมีจำนวน ๓ ถ้ำ คือ ถ้ำบ้านมุง ถ้ำผาทำพล และถ้ำขุนศึก แต่พบมากที่สุดคือ ถ้ำบ้านมุง ที่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพิษณุโลกประมาณ ๘๑ กิโลเมตรไปตามถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร แล้วแยกไปตามถนนสายวังทอง-เขาทราย ประมาณ ๓๘ กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายอีกประมาณ ๒๖ กิโลเมตรจะถึงหมู่บ้าน และทางเข้าวัดบ้านมุงอีก ๒ กิโลเมตรมีภูเขาสูงชันหลายลูก</p> <p>กิจกรรมการปีนหน้าผา เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพราะถือว่าการท่องเที่ยวที่เข้าไปสัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด โดยไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ไม่ก่อมลภาวะหรือความเสียหายแก่สถานที่ใดๆ ทั้งสิ้น การปีนหน้าผาไรตัวเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อยู่ในความฝันของนักผจญภัยทุกคน รวมทั้งใครก็ตามที่ชื่นชอบความท้าทายและอยากพิสูจน์ความกล้าของตัวเอง ในระยะแรกๆ กลุ่มนักปีนหน้าผา ปัจจุบันคนไทยนิยมการปีนหน้าผามากขึ้น มีการขยายตัวของบริษัทนำเที่ยวที่จัดกิจกรรมในลักษณะนี้ รวมทั้งมีการเปิดแหล่งปีนผาใหม่ๆ ความโดดเด่นสวยงามแตกต่างกันไปตามภูมิภาค</p>	<p>หน่วยงานรับผิดชอบ อำเภอเนินมะปราง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		<p>๒. แนวทางการพัฒนา/ข้อเสนอการพัฒนา จากนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ศักยภาพของจังหวัด แนวโน้มการท่องเที่ยวของจังหวัดจึงนำมากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยการจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports tourism ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>๓. ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (ฉบับที่ ๔)</p> <p>๔. แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (ถ้ามี) ดำเนินการจัดในช่วงเดือนตุลาคม -มกราคม จัดกิจกรรมนำนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบผจญภัยและชอบปีนเขา ขึ้นไปชมทิวทัศน์ด้านบนยอดเขาหินปูน พิชิตยอดเขาหินปูนที่บ้านมุง ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแนวแอดเวนเจอร์ งบประมาณจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๕. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ -</p> <p>๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ - เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับบรรยากาศทั้งธรรมชาติและวิถีชีวิตจนมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก - นักท่องเที่ยวแนวผจญภัยแอดเวนเจอร์ ปีนเขาหินปูนไปชมวิวด้านบนของยอดเขาที่สวยงาม ของอำเภอเนินมะปราง - เกิดรายได้ให้กับชุมชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแนวผจญภัยแอดเวนเจอร์ เพิ่มมากขึ้น</p>	

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๗.	โครงการวิ่งมาราธอน “วิ่งไปให้เขากอด”	<p>๑.ที่มา/เหตุผล</p> <p>กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก โดยมีจังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง ๑ และในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าและบริการสี่แยกอินโดจีน ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างสรรค์การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศน์และประวัติศาสตร์ จึงเห็นควรส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ให้เกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports tourism อาทิเช่น วิ่งมาราธอน วิ่งเทรล วิ่งผจญภัย ปั่นจักรยาน ล่องแก่ง ปีนผา เป็นต้น นำมาเป็นกระแสนำควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการนำเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมทำกิจกรรมการท่องเที่ยวจากการสัมผัส ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตตามเส้นทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดรวมถึงการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาสามารถผลักดันให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว กลุ่มผู้ที่สนใจในกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นหนึ่งในกลวิธีหรือมาตรการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเมืองด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด ในภาพรวมเพิ่มขึ้นจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งมาราธอน</p> <p>๒. แนวทางการพัฒนา/ข้อเสนอการพัฒนา</p> <p>จากนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ศักยภาพของจังหวัด แนวโน้มการท่องเที่ยวของจังหวัดจึงนำมากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยการจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports tourism ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก</p>	หน่วยงานรับผิดชอบ อำเภอเนินมะปราง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		<p>๓. ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ๑) ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนน” ๒) ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิประเทศ (Trail Running)” ๓) คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (ฉบับที่ ๔)</p> <p>๔. แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (ถ้ามี) แบ่งออกเป็นระยะทาง ๔ กิโลเมตร และ ๑๑ กิโลเมตร</p> <p>๕. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ -</p> <p>๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ -เป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับตำบลบ้านม่วง อำเภอเนินมะปราง -สนองตอบนโยบายของรัฐบาลด้านการออกกำลังกาย สร้างกระแสการรักสุขภาพของข้าราชการและประชาชน</p>	
๘.	โครงการวังสร้างฝาย	<p>๑.ที่มา/เหตุผล ปัญหาอุทกภัย หรือ ภาวะน้ำท่วมในฤดูฝน และ ปัญหาภัยแล้ง หรือ ภาวะการณ์ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ความถี่สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ ทำความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้น การบุกรุกทำลายป่า พื้นที่ต้นน้ำลำธาร และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม เป็นหนึ่งในสาเหตุที่สำคัญของปัญหาการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อลดความรุนแรง และบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ วิธีการหนึ่งที่สำคัญและได้ผลดี คือ ฝาย หรือเรียกว่า CHECK DAM หรืออาจเรียกว่าฝายชะลอความชื้น เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นมาเพื่อปิดกั้นทางน้ำที่อาจเป็นร่องน้ำกัดเซาะลำห้วย ลำธารขนาดเล็ก บริเวณป่าต้นน้ำของกลุ่มน้ำต่างๆ โดยทำหน้าที่ควบคุมความเร็วการไหลของน้ำให้ช้าลงในช่วงฤดูฝน ช่วยให้การกัดเซาะ ชะลาลง และพังทลายของดินสองฝั่งสายน้ำลดลง ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในฤดูแล้ง กักเก็บตะกอนดินไม่ให้พัดพาสู่การตื้นเขินของแหล่งน้ำชั้นล่าง และยังมี</p>	<p>หน่วยงานรับผิดชอบ อำเภอเนินมะปราง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		<p>โครงการวิ่งสร้างฝาย เป็นการวิ่งเพื่อให้นักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอเนินมะปราง เพื่อสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตระหว่างชุมชน ธรรมชาติและนักท่องเที่ยว รักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ เป็นการต่อยอดเส้นทางและเพิ่มพื้นที่เรียนรู้ทางธรรมชาติ เปิดโอกาสให้แก่นักท่องเที่ยวไปสัมผัสถึงความสงบร่มรื่นและความหลากหลายทางชีวภาพของการอยู่ร่วมกันด้วยการพึ่งพาอาศัยระหว่างคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเกื้อกูล ทั้งยังเป็นส่วนช่วยในการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในการนำพานักท่องเที่ยวหวนคืนสู่ความสวยงามทางธรรมชาติที่ไร้การปรุงแต่ง อันเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองในทิศทางที่ดีขึ้นต่อไป</p> <p>๒. แนวทางการพัฒนา/ข้อเสนอการพัฒนา จากนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ศักยภาพของจังหวัด แนวโน้มการท่องเที่ยวของจังหวัดจึงนำมากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยการจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports tourism ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>๓. ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ๑) คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (ฉบับที่ ๔)</p> <p>๔. แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (ถ้ามี) เป็นการวิ่ง Fun Run งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๕. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ -</p> <p>๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <ul style="list-style-type: none">- เป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับ อำเภอเนินมะปราง- นักวิ่ง และนักท่องเที่ยว ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม- เกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้กับนักท่องเที่ยวและนักวิ่ง- เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชน- เพื่ออนุรักษ์และเพื่อแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า	

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๙.	โครงการเนินมะปราง มาราธอน	<p>๑. ที่มา/เหตุผล</p> <p>กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก โดยมีจังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง ๑ และในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าและบริการสี่แยกอินโดจีน ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างสรรค์การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศน์และประวัติศาสตร์ จึงเห็นควรส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ให้เกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports tourism อาทิเช่น วิ่งมาราธอน วิ่งเทรล วิ่งผจญภัย ปั่นจักรยาน ล่องแก่ง ปีนผา เป็นต้น นำมาเป็นกระแสนำควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการนำเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมทำกิจกรรมการท่องเที่ยวจากการสัมผัส ชนบทธรรมชาติ วิถีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและวิถีชีวิตตามเส้นทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดรวมถึงการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>อำเภอเนินมะปราง เป็นอีกหนึ่งอำเภอของจังหวัดพิษณุโลกที่น่าเที่ยว แม้ว่าจะเป็นเพียงอำเภอเล็ก ๆ แต่ธรรมชาติของที่นี่ไม่เล็กไปด้วย มีทั้งภูเขาหินปูน ทะเลหมอก ป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ และอากาศที่ดี มีชุมชนขนาดเล็กที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติสวยตระการตา นักวิ่งจะได้ชมภูเขาหินปูนและบรรยากาศรอบ ๆ ชุมชน เทียวชมน้ำตกขุนห้วยเทิน วัดบ้านมุง ถ้ำค้างคาว ถ้ำนางมัทรี ถ้ำนางสิบสอง ถ้ำเดือน-ถ้ำดาว ฯลฯ อำเภอเนินมะปรางมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะภูเขาหินปูนหรือที่นักท่องเที่ยวเรียกกันว่า กุ้ยหลินเมืองเนิน มีธรรมชาติและวิถีชีวิตชนบทที่สวยงามไว้รองรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนี้ สภาพอากาศจะเย็นลง ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับสายลมเย็นๆและได้ความสดชื่นกลับไป</p> <p>กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาสามารถผลักดันให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว กลุ่มผู้ที่สนใจในกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นหนึ่งในกลวิธีหรือมาตรการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเมืองด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด ในภาพรวมเพิ่มขึ้นจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งมาราธอน</p> <p>๒. แนวทางการพัฒนา/ข้อเสนอการพัฒนา</p> <p>จากนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ศักยภาพของจังหวัด แนวโน้มการท่องเที่ยวของจังหวัดจึงนำมากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยการจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports tourism ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก</p>	หน่วยงานรับผิดชอบ อำเภอเนินมะปราง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด พิษณุโลก

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		<p>๓. ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)</p> <p>๑) คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (ฉบับที่ ๔)</p> <p>๔. แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (ถ้ามี)</p> <ul style="list-style-type: none">- Fun Run ๕ Km.- Mini Marathon ๑๐ Km- Half Marathon ๒๑ Km- Full Marathon ๔๒ Km./ <p style="text-align: center;">งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๕. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <ul style="list-style-type: none">- เป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับ อำเภอเนินมะปราง- เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับบรรยากาศทั้งธรรมชาติและวิถีชีวิตจนมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก- เกิดรายได้ให้กับชุมชน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพิ่มมากขึ้น	

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๐.	โครงการวิ่งตามชุมชนชมดอกเบญจมาศ	<p>๑.ที่มา/เหตุผล</p> <p>กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาสามารถผลักดันให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว กลุ่มผู้ที่สนใจในกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นหนึ่งในกลวิธีหรือมาตรการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเมืองด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด ในภาพรวมเพิ่มขึ้นจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งมาราธอน</p> <p>โครงการวิ่งตามชุมชนชมดอกเบญจมาศ ณ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ในช่วงฤดูหนาว ทำให้ทุ่งดอกเบญจมาศ ในพื้นที่ หมู่ ๑๕ บ้านทุ่งसान อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ผลิตดอกบานสะพรั่งรับลมหนาว จำนวนมาก ชาวบ้านบ้านทุ่งसान มีรายได้จากการตัดดอกเบญจมาศขาย รายได้ดี นอกจากนี้บางวันก็มีนักท่องเที่ยว ที่ขับซิ่งรถผ่านไปมา ก็แวะมาถ่ายรูปกับทุ่งดอกเบญจมาศกันจำนวนมาก ยิ่งในเดือนธันวาคมจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก อำเภอพรหมพิราม จึงได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อ ให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยวได้ชม ดอกเบญจมาศที่กำลังออกดอกสีเหลืองสวยงามบนเนื้อที่หลายสิบไร่ โดยเกษตรกรได้พลิกพื้นผิวดินจนสามารถปลูกดอกเบญจมาศให้ผลผลิตงดงาม สร้างรายได้ให้ครอบครัวและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม กลายเป็นแลนด์มาร์กของอำเภอพรหมพิราม รวมถึงนักกีฬา ยังได้ออกกำลังกายพร้อมสนับสนุนสินค้าชุมชนพร้อมทั้งชมวิถีชีวิตในอำเภอพรหมพิราม นอกเหนือจากการวิ่งออกกำลังกายไปด้วย</p> <p>๒. แนวทางการพัฒนา/ข้อเสนอการพัฒนา</p> <p>จากนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ศักยภาพของจังหวัด แนวโน้มการท่องเที่ยวของจังหวัดจึงนำมากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยการจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports tourism ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก</p>	<p>หน่วยงานรับผิดชอบ</p> <p>อำเภอพรหมพิราม</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สนง.การท่องเที่ยวฯ</p>

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		<p>๓. ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)</p> <p>๑) คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (ฉบับที่ ๔)</p> <p>๔. แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (ถ้ามี)</p> <p>- Fun Run ๕ Km.</p> <p>-กิจกรรม(ไม่มีประเภทแข่งขันความเร็ว)แต่มีรางวัลนักวิ่งแฟนซีประเภทเดี่ยวช/ญ รุ่นละ ๕ รางวัล</p> <p>-ประเภทนักวิ่งแฟนซีครอบครัว ๓ คนขึ้นไป (พ่อ,แม่,ลูก) ๓ รางวัล</p> <p style="text-align: center;">งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๕. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>- เป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับ อำเภอพรหมพิราม</p> <p>- เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับบรรยากาศทั้งธรรมชาติและวิถีชีวิตจนมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของอำเภอพรหมพิราม</p> <p>-เกิดรายได้ให้กับชุมชน มีนักวิ่งท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพิ่มมากขึ้น</p>	

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๑	โครงการปั่นจักรยาน ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุง	<p>๑. ที่มา/เหตุผล</p> <p>ท่ามกลางกระแสปฏิรูประบบสุขภาพของไทยในปัจจุบัน ที่เน้นการ "สร้าง" มากกว่าการ "ซ่อม" สุขภาพ ซึ่งเป็นการเน้นระบบสุขภาพเชิงรุก และการสร้างเสริมสุขภาพ ปัจจุบันประชาชนป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้เป็นส่วนใหญ่ ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ และค่าใช้จ่ายในการเยียวยารักษา จึงได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนได้มาใส่ใจในการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย ๕ อ. เป็นหลักในการสร้างสุขภาพแก่ประชาชน ประกอบด้วย การออกกำลังกาย อาหารปลอดภัย อารมณ์และสุขภาพจิต อนามัยชุมชน และโรคภัย ซึ่งให้เริ่มจากการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเป็นเรื่องแรกและบูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นในการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของประชาชนที่จะร่วมใจแก้ปัญหาสุขภาพของตนเองและชุมชน โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้คนไทยอายุ ๖ ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน วันละ ๓๐ นาที ด้วยการออกกำลังกายแบบต่างๆ เช่น ปั่นจักรยาน วิ่ง ว่ายน้ำ เต้นแอโรบิค เป็นต้น การปั่นจักรยาน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกทั้งยังเป็นการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จุดประกายและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน ประชาชนหรือผู้ที่พบเห็นทั่วไป ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย โครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุง อำเภอพรหมพิราม เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชนบ้านบุง โดยส่งเสริมกิจกรรมกีฬาควบคู่กับการท่องเที่ยว ซึ่งนับได้ว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุก โดยสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งระดับภายในจังหวัดและระดับประเทศ ก่อให้เกิดรายได้ให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง</p> <p>๒. แนวทางการพัฒนา/ข้อเสนอการพัฒนา</p> <p>จากนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ศักยภาพของจังหวัด แนวโน้มการท่องเที่ยวของจังหวัดจึงนำมากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยการจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports tourism ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก</p>	หน่วยงานรับผิดชอบ อำเภอพรหมพิราม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนง.การท่องเที่ยวฯ

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		<p>๓. ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)</p> <p>๑) คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (ฉบับที่ ๔)</p> <p>๔. แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (ถ้ามี)</p> <p>จัดกิจกรรมปั่นจักรยานตามเส้นทางในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต เรื่องเล่าของชุมชนในพื้นที่ ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในที่ต่างๆ ตลอดจนสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่โดดเด่น</p> <p>งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๕. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ</p> <p>-</p> <p>๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>๑) ประชาชนมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพดี ห่างไกลโรค</p> <p>๒) ประชาชนมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเกิดการรวมกลุ่มในการปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายมากขึ้น</p> <p>๓) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชนบ้านบุง โดยส่งเสริมกิจกรรมกีฬาควบคู่กับการท่องเที่ยว</p> <p>๔) ทำให้ท้องถิ่นและชุมชนเกิดรายได้อย่างแท้จริง</p>	

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๒	โครงการงานประเพณี แข่งขันเรือบก	<p>๑. ที่มา/เหตุผล</p> <p>ประเพณีการแข่งขันเรือของคนไทย เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณและสอดคล้องกับวิถีชีวิต งานประเพณีเรือบกเป็นประเพณีที่สนุกสนานและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นประเพณีที่จัดต่อเนื่องกันมายาวนานกว่าเกือบ ๖๐ ปี ถือเป็นกีฬาพื้นบ้านหนึ่งเดียวของประเทศไทย ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานโดยในอดีตชาวบ้านจะแข่งขันเรือพายขนาดเล็กเรือแต่ระยะหลังสภาพลำคลองเริ่มตื้นเขิน ไม่สามารถจัดแข่งขันเรือได้ จึงได้คิดค้นการแข่งขันเรือบกขึ้นมาเพื่อทดแทนการแข่งขันเรือในน้ำที่ไม่สามารถจัดได้ โดยกำหนดกติกาการแข่งขันเหมือนกับแข่งเรือทุกอย่างใช้บริเวณลานวัดเป็นที่แข่งขัน ให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมสืบสาน ประเพณีอันดี เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมงานประเพณีแข่งเรือบกให้เป็นที่รู้จัก แพร่หลาย สร้างความสามัคคี ความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป การจัดโครงการนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน ในการอนุรักษ์และร่วมสืบ สานประเพณีอันดีให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไป เป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณีแข่งเรือและส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่ รู้จักแพร่หลายของคนทั่วไป เกิดความรักความสามัคคีระหว่างชุมชนกับชุมชน และชุมชนกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ประเพณีการแข่งขันเรือบก เป็นการแข่งขันทันทีจัดให้มีขึ้นเป็นประจำ ประมาณ ๓๐ กว่าปีแล้ว โดยจัดที่วัดเนินกุ่ม ตำบลเนินกลุ่ม อำเภอบางกระทู้ การแข่งขันเรือบกนั้นเดิมที่ตำบลเนินกุ่มได้จัดให้มีการแข่งขันเรือยาวในลำคลองเนินกุ่ม ต่อมาระยะหลังสภาพ ลำคลองไม่อำนวย ต่อมาเกิดความแห้งแล้งคลองไม่มีน้ำไหลผ่าน ทำให้ชาวบ้านคิดว่าเมื่อแข่งขันเรือในน้ำไม่ได้ก็มาแข่งขันเรือบนบก ซึ่งไม่สามารถซื้อเรือจริงๆมาพายแข่งขันได้ จึงทำให้ไผ่สีสุกมาทำเป็นเรือแทน จึงเรียกว่า เรือบนบก</p> <p>๒. แนวทางการพัฒนา/ข้อเสนอการพัฒนา</p> <p>จากนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ศักยภาพของจังหวัด แนวโน้มการท่องเที่ยวของจังหวัดจึงนำมากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยการจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports tourism ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>๓. ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง นโยบาย (ถ้ามี)</p> <p>ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยว ๕ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ทั้งระบบเสริมสร้าง พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการบริหาร ซึ่ง ตั้งอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ รวมถึงสร้างเสริมสมดุลเชิงพื้นที่ในการท่องเที่ยว ในแง่การกระจายรายได้ และจ านวนนักท่องเที่ยว เช่น การจัดตั้งเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด การพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองรอง การพัฒนาสินค้าและบริการที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ ท้องถิ่น</p>	หน่วยงานรับผิดชอบ อำเภอบางกระทู้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนง.การท่องเที่ยวฯ

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		<p>๔. แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (ถ้ามี) การแข่งขันออกเป็น ๓ รุ่น ในประเภทชาย หญิง ได้แก่ รุ่นเล็ก ระดับประถม รุ่นกลาง ระดับมัธยม รุ่นใหญ่ เปิดโอเพ่น ระยะทาง ๑๐๐ เมตร งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๕. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ -</p> <p>๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๑) เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์และร่วมสืบสานประเพณีอัน ดีให้คง อยู่คู่ชุมชนสืบไป ๒). งานประเพณีแข่งเรือบกซึ่งเป็นประเพณีพื้นถิ่นเป็นที่รู้จักแพร่หลายของคนทั่วไป ๓) เกิดความรักความสามัคคีระหว่างชุมชนกับชุมชน และชุมชนกับองค์กรปกครองท้องถิ่น</p>	

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๓	งานแข่งขันเรือยาวริมคลองวัดห้วยแก้ว	<p>๑. ที่มา/เหตุผล</p> <p>การแข่งขันเรือยาวประเพณี เป็นเสมือนกระบอกเสียงสะท้อนสภาพสังคมและชุมชน เป็นบทพิสูจน์ความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน โดยมีวัดริมแม่น้ำเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันเมื่อถึงฤดูน้ำหลากผู้ชายในหมู่บ้านตั้งแต่เด็กหนุ่มไปจนถึงคนรุ่นปู่จะมาร่วมกันฝึกซ้อมพายเรือ การแข่งขันเรือยาวประเพณี มรดกวัฒนธรรมทางสายน้ำที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ เรือและผู้คน บนพื้นฐานความสามัคคีพร้อมเพรียง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน ประเพณีการแข่งขันเรือยาวที่มักจัดคู่ไปกับการเข้าวัดทำบุญตักบาตร ประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณีนี้ เป็นเกมกีฬาเก่าแก่ย้อนกลับไปถึงสมัยอยุธยากรุงเก่า เป็นที่นิยมเล่นกันทั้งภายในพระราชวังไปจนถึงชาวบ้านร้านตลาด ดังที่มีปรากฏในกฎหมายเทียรบาลเกี่ยวกับพระราชพิธีต่างๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ได้กล่าวถึงพระราชพิธีเดือน ๑๑ จะมีการแข่งเรือยาวขึ้น เพื่อเป็นการฝึกปรือกำลังพลทหารประจำกองเรือ ส่วนการแข่งขันเรือยาวประเพณีของชาวบ้านทั่วไป จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการละเล่นในช่วงเทศกาลทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือน ๑๑ - ๑๒ ซึ่งจะตรงกับฤดูน้ำหลากพอดี ชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำซึ่งใช้เรือเป็นพาหนะอยู่แล้ว เมื่อถึงหน้ากฐิน ผ้าป่าสามัคคีก็มักจะนิยมนำเรือมาร่วมขบวนแห่ผ้ากฐิน องค์กรผ้าป่าไปยังวัดอยู่แล้ว หลังพิธีการทางศาสนาจบลง จะมีการแข่งเรือกันขึ้นเพื่อความสนุกสนาน ปัจจุบันการแข่งขันเรือยาวพัฒนาจากการละเล่น กีฬาเชื่อมความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นการอนุรักษ์และร่วมสืบ สานประเพณีอันดีให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไป เป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณีแข่งเรือและส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายของคนทั่วไป เกิดความรักความสามัคคีระหว่างชุมชนกับชุมชน และชุมชนกับองค์กรปกครองท้องถิ่น</p> <p>๓. ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง นโยบาย (ถ้ามี)</p> <p>ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยว ๕ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ทั้งระบบ เสริมสร้าง พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการบริหาร ซึ่ง ตั้งอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ รวมถึงสร้างเสริมสมดุลเชิงพื้นที่ในการท่องเที่ยว ในแง่การกระจายรายได้ และจำนวนนักท่องเที่ยว เช่น การจัดตั้งเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด การพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองรอง การพัฒนาสินค้าและบริการที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ ท้องถิ่น</p>	หน่วยงานรับผิดชอบ อำเภอบางกระทุ่ม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนง.การท่องเที่ยวฯ

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		<p>๔. แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (ถ้ามี) การแข่งขันออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภท ๗ ฝึพาย ประเภท ๓ ฝึพาย เรือไฟเบอร์ ๓ ฝึพาย</p> <p style="text-align: center;">งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๕. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ -</p> <p>๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๑) เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์และร่วมสืบสานประเพณีอัน ดีให้คง อยู่คู่ชุมชนสืบไป ๒). งานประเพณีแข่งเรือบกซึ่งเป็นประเพณีพื้นถิ่นเป็นที่รู้จักแพร่หลายของคนทั่วไป ๓) เกิดความรักความสามัคคีระหว่างชุมชนกับชุมชน และชุมชนกับองค์กรปกครองท้องถิ่น</p>	

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๔	งานวิ่ง Banana Running Mini Marathon	<p>๑. ที่มา/เหตุผล</p> <p>จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง ๑ และในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าและบริการสี่แยกอินโดจีน ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างสรรค์การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศน์และประวัติศาสตร์ จึงเห็นควรส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ให้เกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports tourism อาทิเช่น วิ่งมาราธอน วิ่งเทรล วิ่งผจญภัย ปั่นจักรยาน ล่องแก่ง ปีนผา เป็นต้น นำมาเป็นกระแสนำควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการนำเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมทำกิจกรรมการท่องเที่ยวจากการสัมผัส วัฒนธรรมนิยมประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ชุมชนชาติและวิถีชีวิตตามเส้นทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดรวมถึงการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน ของจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาสามารถผลักดันให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้ที่สนใจในกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นหนึ่งในกลวิธีหรือมาตรการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเมืองด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด ในภาพรวมเพิ่มขึ้น</p> <p>๒. แนวทางการพัฒนา/ข้อเสนอการพัฒนา</p> <p>จากนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก ศักยภาพของจังหวัด แนวโน้มการท่องเที่ยวของจังหวัดจึงนำมากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยการจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports tourism ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก</p>	หน่วยงานรับผิดชอบ อำเภอบางกระทุ่ม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนง.การท่องเที่ยวฯ

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		<p>๓. ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง นโยบาย (ถ้ามี) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยว ๕ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ทั้งระบบ เสริมสร้าง พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการบริหาร ซึ่ง ตั้งอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ รวมถึงสร้างเสริมสมดุลเชิงพื้นที่ในการท่องเที่ยว ในแง่การกระจายรายได้ และจ านวนนักท่องเที่ยว เช่น การจัดตั้งเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด การพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองรอง การพัฒนาสินค้าและบริการที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ ท้องถิ่น</p> <p>๔. แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (ถ้ามี) การแข่งขันออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ๕ KM / ๑๐ KM / VIP งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๕. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ -</p> <p>๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ - เป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับ อำเภอบางกระทุ่ม - เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับบรรยากาศทั้งธรรมชาติและวิถีชีวิตจนมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของอำเภอบางกระทุ่ม - เกิดรายได้ให้กับชุมชน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพิ่มมากขึ้น</p>	

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๕	กิจกรรมแรลลี่ ท่องเที่ยว วิถีชุมชน ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ วัฒนธรรม	<p>๑. ที่มา/เหตุผล</p> <p>กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาสามารถผลักดันให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว กลุ่มผู้ที่สนใจ ในกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นหนึ่งในกลวิธีหรือมาตรการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเมืองด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของจังหวัด ในภาพรวมเพิ่มขึ้น</p> <p>จังหวัดพิษณุโลก มีศักยภาพและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ หลากหลายและมีอัตลักษณ์ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร ครีเสอร์ท ที่มีความพร้อมและสามารถรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการ ท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวจึงได้จัดทำ กิจกรรมแรลลี่ ท่องเที่ยว วิถีชุมชน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ทั้งด้านวิถี ชุมชน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติ เป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการ ท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน เพิ่มมูลค่า สร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และปลูกจิตสำนึกรักบ้าน เกิดและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง</p> <p>๒. แนวทางการพัฒนา/ข้อเสนอการพัฒนา</p> <p>จากนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก ศักยภาพของจังหวัด แนวโน้มการท่องเที่ยวของจังหวัดจึงนำมากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยการจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports tourism ใน พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>๓. ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง นโยบาย (ถ้ามี)</p> <p>ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยว ๕ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและ บริการด้านการท่องเที่ยว ทั้งระบบ เสริมสร้าง พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการให้ ครอบคลุมทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ บริหาร ซึ่ง ตั้งอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ รวมถึงสร้างเสริมสมดุลเชิงพื้นที่ในการท่องเที่ยว ในแง่การกระจายรายได้ และจำนวน</p>	<p>หน่วยงานเจ้าภาพ :</p> <ul style="list-style-type: none">-สำนักงานการท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดพิษณุโลก-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พิษณุโลก-สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก

ที่	ประเด็น/ข้อเสนอ	แนวทางการขับเคลื่อน/แผนงานโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
		<p>นักท่องเที่ยว เช่น การจัดตั้งเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด การพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองรอง การพัฒนาสินค้าและบริการที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น</p> <p>๔. แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ (ถ้ามี)</p> <p>กิจกรรมแรลลี่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์</p> <p>กิจกรรมแรลลี่ท่องเที่ยววัฒนธรรม</p> <p>กิจกรรมแรลลี่ท่องเที่ยวธรรมชาติ</p> <p>กิจกรรมแรลลี่ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน</p> <p style="text-align: center;">งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๕. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <ul style="list-style-type: none">- เป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับ จังหวัดพิษณุโลก ตามเส้นทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชาติ- เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับบรรยากาศประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชาติมีของจังหวัดพิษณุโลก- เกิดรายได้ให้กับชุมชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพิ่มมากขึ้น	